

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2023.

Số: /BC-LĐLĐ

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động công đoàn tháng 12 năm 2023,**  
**nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024**

**I. Tình hình đoàn viên và người lao động.**

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng cuối năm tiếp tục giữ vững; các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đoàn viên và người lao động tích cực tham gia lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm. Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên và người lao động luôn quan tâm, theo dõi diễn biến và phấn khởi trước thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Nhìn chung, tình hình việc làm, thu nhập và tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của một bộ phận người lao động; qua đó, mong muốn các ngành chức năng ở địa phương có giải pháp, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và giúp người lao động có điều kiện đón Tết, vui Xuân.

**II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 12 năm 2023.**

**1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.**

Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường phối hợp chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2023. Thực hiện thẩm định, đánh giá xếp loại chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Kết quả, có 137/145 thỏa ước lao động tập thể đủ điều kiện xếp loại, đạt 94,5%; trong đó, 91 bản xếp loại A (chiếm 66,4%) và 46 bản xếp loại B, (chiếm 33,6%).

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được quan tâm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chuẩn bị để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024; đồng thời, lựa chọn 2.000 đoàn viên tham gia Chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" toàn quốc thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng Liên đoàn tổ chức. Tiếp tục xét, hỗ trợ kinh phí 25 triệu đồng sửa chữa 01 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên; phân bổ nguồn vốn 280 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước vay phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập<sup>1</sup>. Vận động đoàn viên và

<sup>1</sup> Nâng tổng số nhà Mái ấm công đoàn đã hỗ trợ trong năm 2023 là 12 nhà xây mới, 02 nhà sửa chữa, tổng kinh phí 650 triệu đồng; năm 2023 đã giải quyết cho đoàn viên vay thực hiện 8 số dự án, tổng số vốn 490 triệu đồng.

người lao động hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện đợt cuối năm, với 84 người hiến được 67 đơn vị máu.

## **2. Công tác tuyên truyền, vận động.**

Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Triển khai tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023. Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn tổ chức và cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

## **3. Công tác thi đua, khen thưởng.**

Chỉ đạo các cấp công đoàn đánh giá tình hình, kết quả công tác thi đua và xét, đề nghị khen thưởng năm 2023. Kết quả, về danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân cán bộ chuyên trách công đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh xét, công nhận 14 đơn vị gồm các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp huyện, ngành đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (đạt 100%), trong đó có 5 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (chiếm 36%); 49 cán bộ công đoàn chuyên trách đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (100%), trong đó có 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (chiếm 14,3%).

Trong công tác khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 9 Cờ thi đua, 98 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và 1 Cờ thi đua, 20 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề; đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 2 Cờ thi đua, 14 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua chuyên đề năm 2023.

## **4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn**

Trong tháng, thành lập 1 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, phát triển mới 10 đoàn viên<sup>2</sup>. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức năm 2023; kết quả, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (11 đơn vị); đối với công đoàn cơ sở, có 96,8% khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ và 63,8% khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổng kết hoạt động năm 2023; Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ ba (khóa XI). Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong tháng có thêm 4 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở<sup>3</sup>.

## **5. Công tác khác.**

Trong công tác nữ công, đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và xây dựng Chương trình công tác nữ công năm 2024. Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá tình hình, kết quả Tháng

<sup>2</sup> LĐLĐ huyện Thuận Nam thành lập CĐCS Công ty TNHH Sông Trà, phát triển mới 10 đoàn viên.

<sup>3</sup> LĐLĐ các huyện Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tập huấn cho 425 cán bộ CĐCS, nâng tổng số cán bộ công đoàn được tập huấn bồi dưỡng trong năm lên 1.135 lượt người.

hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023.

Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng Chương trình kiểm tra năm 2024. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn năm 2023. Trong tháng, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp và tư vấn cho 02 đoàn viên, người lao động về chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Thẩm định, duyệt báo cáo dự toán tài chính công đoàn cấp dưới; xây dựng báo cáo dự toán tài chính công đoàn tỉnh năm 2024. Tập trung chuẩn bị nguồn kinh phí để chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 cho đoàn viên và người lao động.

### **III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024.**

1. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp kiểm tra, giám sát và đề xuất người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách, nhất là tiền lương, thưởng của người lao động trong các doanh nghiệp dịp cuối năm; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở.

2. Tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; đồng thời, chỉ đạo công đoàn cấp huyện, ngành những nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, có đông công nhân lao động tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên và người lao động.

3. Hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn - 2024. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, không vi phạm pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba (khóa XI) để tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng chương trình công tác công đoàn năm 2024.

5. Tập trung nguồn kinh phí và tăng cường xã hội hóa nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 12 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024./.

#### ***Noinhận:***

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐCKCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Nguyễn Hữu Hòa**

